
 
 
 
 

 
 

ฉบบัท่ี 52/2563  วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 
 

ก.คลงัดึงศักยภาพกรุงไทยออกผลติภัณฑ์การเงิน 
เร่งสนับสนุนลงทุนอตุสาหกรรมเป้าหมายใน EEC 

_________________________ 
 

กระทรวงการคลงั มอบนโยบายกรุงไทย  วางแนวคิดท างานเชิงรุก สนับสนุนการลงทุนใน
โครงการพฒันา EEC โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0  ช้ีกรุงไทยมีศักยภาพสูง 
ช่วยสร้างความเช่ือมั่นนักลงทุน  จากการเป็นธนาคารขนาดใหญ่ของประเทศ มีกระทรวงการคลงัถือหุ้นใหญ่  

นายสันติ พร้อมพฒัน์ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั เปิดเผยภายหลงัประชุมมอบ
นโยบายแก่ผูบ้ริหารธนาคารกรุงไทย วา่  ธนาคารกรุงไทย เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีศกัยภาพสูงในการสนบัสนุน
นโยบายของภาครัฐ จากการเป็นธนาคารขนาดใหญ่ของประเทศ มีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 
โดยเฉพาะการสนบัสนุนการลงทุนในโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก หรือ EEC หรือนโยบาย
อุตสาหกรรม 4.0 ดว้ยการเป็นผูน้ าสนบัสนุนสินเช่ือในการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ง
อุตสาหกรรมหุ่นยนต ์อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ ระบบดิจิทลั และยานยนตส์มยัใหม่ต่างๆ หรือ การลงทุนใน
อุตสาหกรรมท่ีมองวา่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เป็นตน้  

“ดว้ยศกัยภาพของกรุงไทย  ท่ีควรวางแนวทางการท างานเชิงรุก สร้างมาตรการจูงใจ
ผูป้ระกอบการและนกัลงทุนในการท าโครงการน าร่องสนบัสนุนโครงการลงทุนใน EEC โดยก าหนดเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อใหน้กัลงทุนเกิดการต่ืนตวัและมัน่ใจวา่ กรุงไทยพร้อมสนบัสนุนเงินทุน ซ่ึง
คุณสมบติัของกรุงไทยอยูใ่นแนวทางท่ีรัฐวางไว ้ท่ีอยากใหเ้ขา้มามีส่วนสนบัสนุน เพื่อใหม้าเป็นแกนหลกัใน
การช่วยสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  จึงอยากฝากกรุงไทยไปพิจารณาแนวทางการปล่อยสินเช่ือ 
เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัภาคธุรกิจ โดยอาจจะมีโครงการน าร่องอะไรไดบ้า้ง” นายสันติ กล่าว 

ในส่วนการด าเนินงานของกรุงไทยนั้น จากท่ีมีการปล่อยสินเช่ือไปแลว้กวา่ 2 ลา้นลา้นบาท มี
หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้หรือ  NPL กวา่ 1 แสนลา้นบาท  มีสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้หรือ NPA กวา่ 
40,000 ลา้นบาท  เช่ือวา่กรุงไทยจะบริหารจดัการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพราะการด าเนินงานของกรุงไทย 
จะดูแลประคบัประคองผูป้ระกอบการ ใหโ้อกาสจนถึงท่ีสุด  
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“ขณะน้ีพฒันาการของการสินเช่ือไปไกลมากในหลายประเทศในโลก มองวา่การใหโ้อกาส
เป็นประโยชน์ แต่ในหลายกรณี ถา้ลูกคา้ไม่สามารถประกอบการไดดี้  เน่ืองจากเทคโนโลย ีหรือนวตักรรม
เปล่ียน เทรนดโ์ลกเปล่ียนไป แต่ธนาคารยงัพยายามใหโ้อกาส ส่ิงเหล่าน้ีผมไม่อยากช้ีวา่มนัถูกหรือไม่ถูก แต่
มองวา่ ในหลายธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ถา้ไปไม่ได ้ก็คือไปไม่ได ้ซ่ึงอาจจะตอ้งเปล่ียน หรือปรับปรุง
ผูป้ระกอบการ ไม่เช่นนั้นนอกจากทรัพยสิ์นของธนาคารท่ีใชไ้ป จะไม่สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัเศรษฐกิจ
แลว้ ยงัจะท าใหเ้ศรษฐกิจเสียหาย จึงอยากฝากธนาคารดูแลเร่ืองพวกน้ีดว้ย” นายสันติ กล่าว 
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